

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 28/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận một số nội dung quan trọng. Các đồng chí: Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu qua sông Luộc kết nối huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình với huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; kế hoạch triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua thảo luận, các đại biểu đều cho rằng việc đầu tư tuyến đường và cầu qua sông Luộc kết nối huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình với huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương là rất cần thiết, giúp rút ngắn hành trình cho các xe lưu thông từ huyện Quỳnh Phụ đi thành phố Hà Nội và huyện Ninh Giang đi thành phố Hải Phòng; tạo thành tuyến giao thông kết nối liên vùng từ quốc lộ 10 đến quốc lộ 37, giúp phát triển kinh tế - xã hội hai tỉnh Thái Bình và Hải Dương nói chung, huyện Quỳnh Phụ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương nói riêng; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, tạo ra không gian phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị trên địa bàn hai tỉnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đây là một trong những nội dung nằm trong chương trình giao kết hợp tác giữa tỉnh Thái Bình và tỉnh Hải Dương ký đầu năm 2020. Việc đầu tư xây dựng tuyến đường và cầu qua sông Luộc kết nối Thái Bình với

Hải Dương sẽ đánh thức tiềm năng, lợi thế phía Nam, Tây Nam của huyện Quỳnh Phụ và phía Bắc, Đông Bắc của huyện Ninh Giang. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về hướng tuyến theo phương án 1 mà đơn vị tư vấn báo cáo. Theo đó, điểm đầu tuyến đường sẽ kết nối với đường tỉnh 396 của Hải Dương, điểm cuối kéo dài tới quốc lộ 10 trên địa phận Thái Bình. Tổng chiều dài của tuyến đường và cầu khoảng 11,5km (trong đó trên đất Hải Dương khoảng 2,5km, trên đất Thái Bình khoảng 9km) với quy mô đường cấp III đồng bằng. Khi cắm chỉ giới giao thông cần tính toán khoảng lưu không để khai thác quỹ đất hai bên tuyến đường phục vụ phát triển thương mại, dịch vụ và trong tương lai có thể nâng cấp lên đường cấp II đồng bằng. Việc chọn hướng tuyến này sẽ hạn chế việc thu hồi đất khu dân cư giải phóng mặt bằng, giảm chi phí đầu tư. Về kiến trúc cây cầu phải bảo đảm độ cao để các phương tiện đường thủy lưu thông thuận lợi. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đầu tư theo hình thức đầu tư công kết hợp công tư. Về phân định vốn đầu tư, tỉnh sẽ đảm bảo phân vốn phía Hải Dương để phân bổ sau khi hoàn thiện dự án đầu tư. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, bổ sung quy hoạch tuyến đường kết nối tỉnh Thái Bình với tỉnh Hải Dương và cầu qua sông Luộc vào mạng lưới giao thông của tỉnh; đồng thời, trao đổi với tỉnh Hải Dương để bổ sung quy hoạch tuyến đường này và cầu qua sông Luộc vào quy hoạch mạng lưới giao thông của tỉnh Hải Dương; rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ nay đến năm 2022 đối với tuyến đường và cầu, sớm hoàn thiện dự án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với UBND tỉnh, các ngành thẩm định dự án đầu tư tuyến đường

và cầu qua sông Luộc để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

Về kế hoạch triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định đây là chính sách an sinh của Đảng, Nhà nước hỗ trợ những người yếu thế bị ảnh hưởng lớn do dịch Covid-19 gây ra và là chính sách thể hiện tính ưu việt của chế độ ta. Chính sách này đang được người dân đặc biệt quan tâm, nhất là những người nằm trong nhóm đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với kế hoạch triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của UBND tỉnh, yêu cầu khẩn trương triển khai thực hiện; song việc hỗ trợ phải rất cẩn trọng, bảo đảm tất cả các đối tượng theo quy định được hỗ trợ, không để sót đối tượng nhưng cũng không hỗ trợ tràn xáp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và địa phương, đơn vị, cần bộ nào vì phạm trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về đối tượng, quy trình, thủ tục như đề xuất của UBND tỉnh. Cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn, các ngành chức năng từ tỉnh đến cơ sở phải chịu trách nhiệm dự án đầu tư. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, bổ sung quy hoạch tuyến đường kết nối tỉnh Thái Bình với tỉnh Hải Dương và cầu qua sông Luộc vào mạng lưới giao thông của tỉnh; đồng thời, trao đổi với tỉnh Hải Dương để bổ sung quy hoạch tuyến đường này và cầu qua sông Luộc vào quy hoạch mạng lưới giao thông của tỉnh Hải Dương; rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ nay đến năm 2022 đối với tuyến đường và cầu, sớm hoàn thiện dự án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với UBND tỉnh, các ngành thẩm định dự án đầu tư tuyến đường

được hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm thì phân kỳ để hỗ trợ. Từ tỉnh đến cơ sở thành lập ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 bảo đảm công khai, minh bạch. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận về các nội dung: báo cáo nội dung triển khai thực hiện quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung một số quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố và những người khác hưởng phụ cấp công tác ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; báo cáo về việc thực hiện chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với cán bộ xã, phường, thị trấn thời tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; cán bộ, công chức cấp xã đối dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đối dư do sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Sau khi các đại biểu thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh như sau: đối với cấp xã loại I bổ trí không quá 22 người, cấp xã loại II bổ trí không quá 21 người, cấp xã loại III bổ trí không quá 18 người. Về chức danh công chức cấp xã, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất như báo cáo đề xuất của UBND tỉnh. Về số lượng phó chủ tịch cấp xã bổ trí cấp xã loại I là 2 người; cấp xã loại II, loại III là 1 người. Về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và các đối tượng khác được hưởng phụ cấp theo quy định của pháp luật chuyên ngành công tác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất bổ trí không quá 15 chức danh, giảm 3 chức danh so với quy định tại Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Trong đó, không quy định 4 chức danh: phó trưởng công an xã, công an viên thường trực

ở xã, trưởng và phó trưởng ban bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn là người hoạt động không chuyên trách; bổ trí lại chức danh phó trưởng ban tuyên giáo trực tiếp làm báo cáo viên thuộc chức danh người hoạt động không chuyên trách. Về mức phụ cấp những đối tượng này, thống nhất như báo cáo đề xuất của UBND tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với cán bộ xã, phường, thị trấn thời tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện theo Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Trung thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Về cán bộ, công chức cấp xã đối dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đối dư do sắp xếp, tinh gọn bộ máy chưa thực hiện, chờ có quy định, hướng dẫn cụ thể của trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo các ban thẩm định các nội dung Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã báo cáo tại hội nghị này để trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới, làm cơ sở triển khai thực hiện.

Tại kỳ họp ngày 28/4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ và quyết nghị:

1. Đồng ý bổ nhiệm đồng chí Vũ Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.
2. Đồng ý điều động đồng chí Bùi Đức Hoàng, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận, thống nhất một số chủ trương về công tác cán bộ.

NGUYỄN MINH

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ HỒNG MINH...

(Tiếp theo trang 1)

duy trì tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tổng giá trị sản xuất bình quân đạt 356,57 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 11,03%/năm, vượt 3,33% so với mục tiêu Đại hội. Xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt kết quả tốt. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố, vững mạnh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả, quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể được nâng lên rõ rệt.

Kế thừa những kết quả đã đạt được, Đảng bộ xã Hồng Minh phấn đấu đến năm 2025 tổng giá trị sản xuất gấp 1,52 lần năm 2020, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm 2020 - 2025 đạt 8,8%/năm; kết nạp mới từ 35 - 40 đảng viên; hàng năm có từ 80% trở lên số chỉ bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh, chính quyền đạt trong sạch, vững mạnh...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

thực hiện dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tân Trường 1; khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tân Trường 2; khu công nghiệp Thụy Trường; khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Xuân Hải; khu công nghiệp Thụy Lương; khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Thái Hà; cụm công nghiệp Trà Linh; khu dịch vụ cảng, khu du lịch sinh thái, khu công nghiệp Thái Thượng thuộc Khu kinh tế Thái Bình. Tổng công suất dự kiến sau khi hoàn thành 60.000m³/ngày đêm, gồm: đầu tư xây dựng nâng công suất nhà máy nước Diêm Điền hiện có từ 14.000m³/ngày đêm lên 25.000m³/ngày đêm; đầu tư hệ thống đường ống truyền tải đường kính lớn đáp ứng nhu cầu sử dụng của các khu công nghiệp, dịch vụ nêu trên; đầu tư bổ sung cụm xử lý nước sạch công suất 35.000m³/ngày đêm đáp ứng đủ công suất cho nhu cầu sử dụng về lâu dài cho 8 khu, cụm công nghiệp và nhu cầu sử dụng khác trong khu vực nghiên cứu. Nguồn vốn đầu tư từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp và vốn hỗ trợ phát triển...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng việc đề nghị nghiên cứu dự án cấp nước sạch tại các khu chức năng trong quy hoạch Khu kinh tế Thái Bình thuộc huyện Thái Thụy của Công ty Cổ phần Kinh doanh nước sạch và vật tư ngành nước Thanh Bình là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên, đồng chí yêu cầu trong quá trình nghiên cứu lập dự án phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 28/10/2019. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, hỗ trợ Công ty Cổ phần Kinh doanh nước sạch và vật tư ngành nước Thanh Bình trong quá trình nghiên cứu đầu tư và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.

CÔNG BỐ CHỈ SỐ PAPI

(Tiếp theo trang 1)

tham những khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; quản trị điện tử.

Năm 2019, tỉnh Thái Bình đạt tổng số điểm 43,72 điểm, nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố có chỉ số PAPI trung bình thấp của cả nước. Trong đó chỉ số thủ tục hành chính công nằm trong nhóm thấp nhất. Các chỉ số về: kiểm soát tham nhũng khu vực công; quản trị môi trường; quản trị điện tử thuộc nhóm trung bình thấp. Các chỉ số về: công khai, minh bạch trong ra quyết định; trách nhiệm giải trình với người dân; cung ứng dịch vụ công thuộc nhóm trung bình cao. Riêng chỉ số về tham gia của người dân ở cấp cơ sở nằm trong nhóm cao nhất cả nước.

Thông qua bảng xếp hạng chỉ số PAPI giúp Thái Bình rà soát đánh giá, tiếp tục phát huy những chỉ số thành phần tăng điểm và cải thiện điểm số của các chỉ số thành phần thuộc nhóm điểm thấp, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, điều hành năng động, quản lý hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

hỗ trợ với mức 1 triệu đồng/hộ/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian tạm ngừng kinh doanh thực tế, tính từ ngày 1/4/2020 trừ tổng tối đa không quá 3 tháng. Hiện UBND các phường, xã đang triển khai tiếp nhận hồ sơ của các hộ kinh doanh đủ điều kiện, có nhu cầu hỗ trợ để xác nhận và niêm yết công khai trong 2 ngày làm việc tại trụ sở UBND phường, xã; tổng hợp, báo cáo gửi UBND thành phố.

THÁI BÌNH QUYẾT LIỆT...

(Tiếp theo trang 1)

Theo báo cáo của Sở Y tế, tại Thái Bình, tính đến 17 giờ ngày 28/4, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 381 người nghi nhiễm Covid-19 được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó, 347 người đã xuất viện còn 34 người đang được cách ly, điều trị. Trong số 34 người đang cách ly, điều trị có 23 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 11 người đang chờ kết quả xét nghiệm. Tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh đang cách ly, theo dõi sức khỏe 154 người.

Tính đến ngày 28/4, tổng số mẫu xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh là 2.872 mẫu, trong đó Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện xét nghiệm 1.988 mẫu, 884 mẫu do Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương xét nghiệm.

* Tính đến 17 giờ ngày 28/4, khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trung đoàn 568 có 154 trường hợp, trong đó, 2 trong 8 trường hợp chuyển lên theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh trước đó đã ổn định, được trở lại Trung đoàn tiếp tục cách ly. Còn 3 trường hợp được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới trung ương theo dõi, điều trị và 3 trường hợp còn lại đang theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngoài ra, trong ngày 28/4 có 2 công dân trở về từ nước ngoài cách ly tại Trường Đại học Thái Bình đã hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung theo quy định, được cấp giấy chứng nhận để trở về gia đình. Như vậy đến thời điểm này, Trường Đại học Thái Bình không còn trường hợp nào cách ly.

MINH NGUYỄN

Công bố đường dây nóng về giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5

(chinhphu.vn) Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa công khai các số điện thoại nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Theo đó, người dân phản ánh về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; tình hình trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông liên hệ của Cục Cảnh sát giao thông theo số: 0995.67.67.67, 0692.342.608.

Để phản ánh các thông tin về lĩnh vực giao thông đường

bộ có thể liên hệ tới các số điện thoại: Vụ Vận tải (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) theo số: 0983.608.989; Vụ An toàn giao thông (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) theo số: 0916.608.085; Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải theo số: 0962.665.959.

Để phản ánh và được giải đáp trong lĩnh vực đường sắt, liên hệ theo số Cục Đường sắt Việt Nam: 0865.367.565; lĩnh vực hàng không, liên hệ theo số 0916.562.119; lĩnh vực đường thủy nội địa, liên hệ theo số 024.3845.1888.

Phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tại nạn

giao thông liên hệ các số: Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia theo số 0989.088.719, 0913.363.509, 0936.173.906, 0936.198.387; Vụ An toàn giao thông (Bộ Giao thông Vận tải) 0977.497.891.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nêu rõ, người tham gia giao thông khi phản ánh tới đường dây nóng cần có đầy đủ thông tin: hành trình, địa điểm, biển kiểm soát phương tiện, số hiệu chuyến bay, thời gian, lỗi vi phạm hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông, ưu tiên dùng tin nhắn để đảm bảo chính xác, thuận tiện và an toàn.



Ảnh minh họa

VŨ THẮNG**Vệ sinh môi trường phòng, chống dịch**

Để phòng, chống và đẩy lùi dịch Covid-19, thời gian qua, người dân xã Vũ Thắng (Kiến Xương) đã chung tay cùng chính quyền chủ động thu gom, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường thường xuyên, góp phần bảo đảm môi trường sạch đẹp trong từng ngõ, xóm.

Phó Chủ tịch UBND xã Đặng Xuân Thường cho biết, xác định công tác bảo vệ môi trường (BVMT) là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã tích cực vào cuộc, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện và BVMT. Đảng ủy xây dựng nghị quyết chuyên đề, UBND xã thành lập đề án về công tác BVMT; tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các thôn cùng vào cuộc vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động BVMT; phân công cán bộ phụ trách các thôn và có quy chế về BVMT phù hợp với thực tế. Nhất là trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo các đoàn



Đường thôn xóm sạch đẹp.

thể, nhất là hội phụ nữ vận động cán bộ, hội viên thôn xã xuyên tống vệ sinh thu dọn rác thải, nạo vét, khơi thông cống rãnh và các kênh mương thoát nước trên địa bàn. Đường ngõ được quét sạch, rác được thu gom đúng nơi quy định, bụi rơi được phát quang. Việc giữ gìn môi trường sống cũng là cách để phòng, chống dịch Covid-19. Đồng ý, thực hiện

tốt chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Đưa nội dung BVMT vào quy định thực hiện nếp sống văn hóa ở các thôn xóm. Song song với đó, địa phương tuyên truyền cho nhân dân về công tác vệ sinh

môi trường, phòng, chống dịch bệnh và phun thuốc sát trùng tại các ngõ, xóm, nhà văn hóa, trường học, chợ, các điểm tập trung đông người trên địa bàn. Nhiều người dân chủ động mua một số chất sát khuẩn để vệ sinh, khử khuẩn tại gia đình và thường xuyên quét dọn nhà cửa, ngõ xóm. Những ngày cuối tuần, bà Vũ Thị Trinh, thôn 1, xã Vũ Thắng và rất đông người dân trong thôn xóm đã tích cực tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm. Đường ngõ được quét sạch, rác được thu gom, bỏ đúng nơi quy định, bụi rơi được phát quang sạch sẽ. Bà Trinh chia sẻ: Việc này được người dân trên địa bàn duy trì lâu nay. Đây là việc làm thiết thực góp phần phòng, chống dịch bệnh, đem lại môi trường sống ngày càng tốt hơn tại khu dân cư.

Vũ Thắng hiện có 8 thôn với gần 5.300 nhân khẩu, ước tính mỗi ngày có khoảng 2 tấn rác thải sinh hoạt thải ra môi trường. Với lượng rác lớn nên công tác thu gom và xử lý rác thải được chính quyền xã đặc biệt quan tâm. Năm 2016, xã đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ lò đốt với diện tích 4.500m². Theo quy trình thì lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày sẽ được thu gom, vận